

บทที่ 1



บทนำ

## ความเป็นมาของปัญหา

การค้าประเวณีมักจะถูกกล่าวถึงในแง่ที่เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง ในปัจจุบันมีหลายกรณีที่พบว่า การค้าประเวณีเกิดจากการถูกส่อลวง บังคับ และข่มขู่ หรือในอีกลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องว่าเป็นปัญหาสำคัญก็คือ การจัดทำมีการค้าประเวณีของโสเภณีเด็ก ซึ่งการค้าประเวณีในสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ เราสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรม แต่ถ้าเราจะมาพิจารณาถึงการค้าประเวณีของโสเภณีที่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง และมีได้ถูกส่อลวง หรือถูกบังคับแล้ว ในกรณีเช่นนี้ จะมีเหตุผลใดที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการตัดสินใจว่าการค้าประเวณีเป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรม

ข้อถกเถียงของฝ่ายต่างๆที่มีต่อการตัดสินใจทางจริยธรรมของการค้าประเวณีแบ่งแยกออกเป็นหลายแนวทางด้วยกัน บางฝ่ายอ้างว่า การมีความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการค้าประเวณีเป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรม เพราะจุดหมายของการกระทำเบี่ยงเบนไปจากจุดหมายตามธรรมชาติของการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเชื่อกันว่าจุดหมายดังกล่าวคือการสืบพันธุ์ (Reproduction) ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า การค้าประเวณีเป็นการกระทำที่ควรจะต้องอยู่ในขอบเขตของความเป็นเรื่องส่วนตัว (private matter) ซึ่งบุคคลมีสิทธิที่จะกระทำได้โดยมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นอกจากนี้ ยังมีข้อโต้แย้งอื่นๆ เช่น ข้อโต้แย้งของกลุ่มสตรีนิยมซึ่งอ้างว่า การค้าประเวณีเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออก

ถึงการกดขี่ทางเพศอันสังคมที่ถือว่าชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) รวมทั้งข้อ  
 ข้ออ้างเกี่ยวกับการลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (Degradation of Human)  
 ไรโดยอ้างว่า การค้าประเวณีเป็นการซื้อขายร่างกายของมนุษย์ ซึ่งทำให้  
 ร่างกายของมนุษย์มีค่าเท่ากับสินค้าทั่วไป

ข้อโต้แย้งต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมของการค้าประเวณีดังที่ได้  
 กล่าวมาแล้ว เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรที่จะทำการศึกษาในทางจริยศาสตร์ เพื่อ  
 เป็นแนวทางในการตัดสินคุณค่าของการกระทำในลักษณะ เช่นนี้

### วัตถุประสงค์และขอบเขตในการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษามรณทัศน์ที่สำคัญทางจริยศาสตร์เกี่ยวกับการ  
 การค้าประเวณี เพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติของฝ่ายต่างๆ ทั้งที่ยอมรับและปฏิเสธ  
 ความถูกต้องทางจริยธรรมของการค้าประเวณี โดยจะวิเคราะห์ถึงเหตุผล  
 ต่างๆที่ใช้อ้างในการตัดสินค่าทางจริยธรรมในเรื่องนี้ว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะ  
 เชื่อถือได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้เขียนจะทำการสำรวจมรณทัศน์ต่างๆที่มักจะถูกใช้ในการ  
 การพิจารณาตัดสินค่าทางจริยธรรมของการค้าประเวณีเป็นลำดับดังนี้

1. มรณทัศน์เกี่ยวกับจุดหมายที่เป็นอุดมคติของการมีความสัมพันธ์  
 ทางเพศ
2. มรณทัศน์เรื่องเสรีภาพในการกระทำ และสิทธิในความเป็น  
 ส่วนตัว (Right to Privacy)
3. มรณทัศน์เรื่อง การกดขี่ทางเพศ (Sexual Oppression)  
 ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นในสังคมที่ถือว่าชายเป็นใหญ่
4. มรณทัศน์เรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์ (Human Dignity) และ  
 การนับถือตัวเอง (Self-Respect)

หลังจากการสำรวจและวิเคราะห์มรณทัศน์ต่างๆดังกล่าวแล้ว ก็จะหา  
 ข้อสรุปว่า ควรจะตัดสินว่าการค้าประเวณีเป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมหรือไม่

## วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการสำรวจมโนทัศน์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาจริยธรรมของการค้าประเวณี โดยค้นคว้าจากหนังสือและบทความ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากนั้น จะทำการวิเคราะห์เหตุผลต่างๆของฝ่ายที่เห็นว่า การค้าประเวณีเป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและฝ่ายที่ปฏิเสธความเห็นดังกล่าว และในที่สุดจะหาข้อสรุปว่า ควรจะตัดสินใจปัญหาจริยธรรมในเรื่องนี้อย่างไร

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งานวิจัยนี้มุ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในการใช้เหตุผล เพื่อที่จะตัดสินใจปัญหาจริยธรรมของการค้าประเวณีอย่างถูกต้อง โดยไม่ยึดติดกับภาพตายตัว (stereotype) ของสังคมที่มีความเชื่อว่า โสเภณีเป็นคนไม่ดีและน่ารังเกียจ และอาจเป็นแนวทางการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในปัจจุบัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย